



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓/

ที่ ขว ๖๙.๒.๑.๒/๔๐๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)/ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ / ผู้อำนวยการกองคลัง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนและเกิดการติดเชื้อในหลายประเทศแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรจัดทำประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อแจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาทราบโดยเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เนื่องจากเรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อทุกคน เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีทั้งบัณฑิต ผู้ปกครอง แขก และผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน รวมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ออกประกาศฯ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามที่เสนอ โดยให้ปรับให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้กำหนดมาตรการให้ครอบคลุมทั้งบุคลากร นักศึกษา บัณฑิต รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงาน หรือติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ

๒. ในส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ และกลุ่มประเทศที่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศระยะเวลาที่ไป-กลับ เหตุผลความจำเป็น ฯลฯ เสนออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทราบ

(๒) ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

๓. ส่วนของบัณฑิตให้ถือปฏิบัติตามประกาศที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ประกาศไปแล้ว

๔. เมื่อออกประกาศแล้วให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานและทุกสื่อเพื่อสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ร่าง



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงออกประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19 ดังนี้

1. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักศึกษา หรือบุคลากรลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 จำนวน 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง มาเก๊า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

2. กรณีได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ ให้นักศึกษา หรือบุคลากรงดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง

กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างอื่นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ได้ ให้นักศึกษา หรือบุคลากรแจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/กำกับดูแล แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 3.

3. นักศึกษา หรือบุคลากรที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่ว่าจะกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค และกรณีพบว่ามิใช่หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ และให้หยุดงาน/เรียนเป็นเวลา 14 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมและการสัมมนาใด ๆ เป็นเวลา 14 วันหลังจากกลับถึงประเทศไทยหรือใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน

4. ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยออกไปก่อน และถ้าหากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง

5. นักศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ให้งดการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้